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รายงานการประชุมร่วมกับชุมชนบ้านแม่ก๋ง 
วันที่ 10  มิถุนายน  2560  เวลา 8.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋ง  
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรรณสิงห์    สายฟ้าแลบ                  ประธานชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
2. นายวาท   ต๊ะค าวรรณ                   ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
3. นายชุมพล   ฟูปิง                            กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
4. นายประพันธ์    ลาวิชัย                         กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
5. นายสมพงษ์    นวลสุทธิ                       กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
6. นางมาลี                     นวลสุทธิ                       กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
7. นางวรรณดี    ศรวีงค์                          กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
8. นางสมบูรณ์    เป็งวัง                           กรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
9. นางปราณี   อินทนา                         สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
10.นายสนั่น    แก้วเขื่อน                       สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
11. นายบุญมี   ปิงแก้ว      สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
12.นางสม    กาวิปลูก                        สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 

     13.นางสมฤทธ์   กันธิวงค ์                       สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
     14.นายเสรี    ติ๊บดวงค า                       สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 
     16.นายคล้าย  จุไร                               สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแม่ก๋ง 

17. นางพยอม  ถิ่นอ่วน                          อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
18. นางเกสร  มณีวรรณ                       อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
19. นางวนิดา  อินทราชา                       อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
20. น.ส.พวงเพชร  ใจอิน                             อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
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1. วาระที่ 1 แจ้งให้ทราบ  
1. หัวหน้าศูนย์สหวิทยาการฯ อ.พยอม กล่าวเปิดการประชุม และทบทวนการท างานของปีที่ผ่านมา 

เพ่ือการวางแผนในการท างานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในปี 2561 
2. หัวหน้าศูนย์สหวิทยาการฯ อ.พยอม น าเสนอ    ผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนแม่ก๋ง

ในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในปีที่ผ่านมา  
3.  นายวรรณสิงห์  สายฟ้าแลบ ประธานชมรมผู้สูงอายุ น าเสนอผลการด าเนินงานการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมภายในบ้านของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้ม เป็นไปตามแผนการที่ก าหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจาก พมจ. และ อบต.บ้านเป้า  รวมทั้งคนในครอบครัวที่เห็นความส าคัญ 
 
2. วาระท่ี 2 เรื่องหารือ 

1. หัวหน้าศูนย์สหวิทยาการฯ อ.พยอม  กล่าวถึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการทีดู่แลผู้สูงอายุ
ที่มปีัญหาเสี่ยงต่อการหกล้มเพ่ือให้ได้รับบริการที่จ าเป็น เช่น การได้รับการประเมินสภาพผู้สูงอายุโดยละเอียด 
(ชุดบริการที่ 2) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน (ชุดบริการที่ 11) และการส่งเสริมสุขภาพ (ชุดบริการ
ที่3) ซึ่งยังไม่ครอบคลุมความต้องการบริการที่จ าเป็นของผู้สูงอายุในชุมชนตามระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ดังนั้น
ในปีงบประมาณ 2561 ควรมีการด าเนินการต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของแกนน าเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และสามารถจัดบริการให้ผู้สูงอายุตามความต้องการที่จ าเป็นใน 24
ชุดบริการ ได้อย่างครอบคลุม  

ที่ประชุม: เห็นชอบ 
2. ประเมินผลการท างานในปีที่ผ่านมาในการแก้ปัญหา จากการพูดคุย พบว่า ขั้นตอนการส ารวจ

ประเมินตามชุด 24 บริการ บางประเด็นผู้ส ารวจได้รายงานการส ารวจผ่านแฟ้มข้อมูล แต่ข้อมูลบางประเด็น
ยังส ารวจข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่ปรึกษา คุณพ่อสมพงษ์ เสนอว่า ปีนี้การส ารวจอยากให้ นักเรียนจากโรงเรียนแม่
ก๋งเข้ามาช่วย จะท าให้การส ารวจให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและท าได้ง่ายขึ้นเพราะนักเรียนมีทักษะและเข้าใจเรียนรู้
ได้เร็วหากมีการแนะน าและสอน  

3. คุณวรรณสิงห์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ได้ เสนอว่าน่าจะมีการให้บริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ  และทุก
กลุ่มอายุ และการให้บริการวิชาการแก่ทุกช่วงวัย โดยชุมชนจะให้ความร่วมมือทุกด้าน 

ที่ประชุม: เห็นชอบ 
     4. คุณพ่อสมพงษ์เสนอ ว่าควรมีการการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงใส้เดือน การปลูกผักให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

ที่ประชุม: เห็นชอบ 
           5. หัวหน้าศูนย์สหวทิยาการฯ อ.พยอม  เสนอว่าควรมีการจัดท าแผนก ากับติดตามการด าเนินงาน  
โดยมีประเด็นส าคัญได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพของแกนน าในการบริหารระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร  
2) การให้บริการวิชาการทุกช่วงวัย  3)การส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้ม  
      ที่ประชุม: เห็นชอบ 
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3. วาระอ่ืน ๆ 
3.1 ชุมชนเริ่มมีการจัดท าโครงการต่าง ๆของชุมชน จะขอสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัย 
3.2 นัดติดตามการท าแผนการด าเนินงานของชุมชนในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
ผู้บันทึกการประชุม นางวนิดา  อินทราชา 
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